



สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานนานาชาติ

SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022

วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ผมขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพ คณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Energy Technology Asia - SETA) งานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเอเชีย (Solar+Storage Asia) รวมทั้งงานผลิตไฟฟ้าและระบบส่งกระแสไฟฟ้าแห่งเอเชีย (Enlit Asia) สำหรับการจัดงานและการรวมตัวที่สำคัญในครั้งนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่การเดินทางระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงระหว่างกันสามารถกระทำได้อีกครั้งหนึ่ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นำมาซึ่งความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การผลักดันความร่วมมือระดับโลกด้านการปกป้องและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน จึงเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญลำดับต้นในประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคความปกติใหม่ และการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน ในการนี้ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมระดับผู้นำของรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (UNFCCC COP26) เมื่อปี ๒๕๖๔ ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘

งาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022 เป็นโอกาสดีในการเน้นย้ำถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพลังงานสะอาด รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความร่วมมือและการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตที่ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบพลังงานแห่งอนาคต และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแนวทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

โอกาสนี้...

๒. มอบสารต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดึงแนบท้าย และอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำส่งภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wuttaya@gat.co.th ของผู้อำนวยการจัดงาน SETA 2022 ด้วยแล้ว

๓. อนุญาตให้คณะกรรมการจัดงาน SETA 2022 ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักนายกรัฐมนตรีในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

๔. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบริยวรรณ์ สารกิจปรีชา)

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๘๗๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: saraban@thaigov.go.th